

**PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH DƯƠNG**  
**về công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-**  
**KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 21-**  
**KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)**

-----

*Kính thưa Thường trực Huyện ủy, (chủ trì Hội nghị)!*

*Kính thưa quý vị đại biểu và thưa toàn thể Hội nghị.*

Được sự cho phép của chủ tọa, tôi xin thay mặt Đảng ủy xã Bình Dương tham gia phát biểu tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một số nội dung như sau:

**Kính thưa:** Quý vị đại biểu và thưa Hội nghị.

Đảng bộ xã Bình Dương hiện có 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, trong đó: (có 05 chi bộ ở thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an xã, 01 chi bộ Quân sự xã và 01 chi bộ HTX nông nghiệp). Tổng số đảng viên trong Đảng bộ xã hiện nay có 234 đồng chí; trong đó: có 19 đảng viên được miễn sinh hoạt, có 57 đảng viên là đoàn viên, thanh niên (chiếm 24,35%); có 71 đảng viên là nữ (chiếm 30,34%); có 37 đảng viên lao động trong các thành phần kinh tế (chiếm 15,81%); có 50 đảng viên là cán bộ hưu trí, (chiếm 21,36%).

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Đảng ủy xã Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được những kết quả.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy, trong những năm qua, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc các nội dung trong Kết luận số 01 về đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác triển khai quán triệt Kết luận số 01 và Kết luận số 21-KL/TW được thực hiện nghiêm túc đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên. Ý thức học tập, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên; từng đồng chí xác định rõ trách nhiệm, có sự cam kết và nỗ lực phấn đấu thực hiện.

Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ngày càng đi vào thực chất, được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khách quan và cụ thể. Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đã góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từng chi bộ, tổ chức đảng luôn coi trọng công tác tự phê bình và phê bình; hằng năm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó đã kịp thời phát hiện và đề nghị xử lý kỷ luật 02 đảng viên vi phạm.

Cùng với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn công việc, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

**Kính thưa:** Quý vị đại biểu và thưa toàn thể Hội nghị.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định sau gần 03 năm Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một số mặt khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa đồng đều; vẫn còn một số chi ủy chi bộ và người đứng đầu chưa xác định triển khai thực hiện mô hình “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” là việc làm thường xuyên, lâu dài và quan trọng của Đảng. Việc nêu gương của một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) còn hạn chế.

Từ những kết quả đã đạt được sau gần 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy xã Bình Dương có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

**Một là**, trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cần phải phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ.

**Hai là**, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm nêu gương, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là người đứng đầu phải tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu; bổ sung các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. Chú trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

**Ba là,** luôn coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cần phải xác định đúng, trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

**Bốn là,** cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng gắn các phong trào thi đua với việc đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe; kính chúc Hội nghị thành công. Xin cảm ơn.

## **BÁO CÁO THAM LUẬN**

**Đảng ủy xã Bình Đông với công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân, nhất là tuyên truyền Nhân dân đồng thuận thực hiện một số dự án trên địa bàn xã.**

-----

*Kính thưa Quý vị đại biểu!*

*Kính thưa toàn thể hội nghị!*

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo bộ phận giúp việc của Đảng ủy có trách nhiệm cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kết luận 01-KL/TW và theo từng Chuyên đề. Các chi bộ trực thuộc, Mặt trận, các hội đoàn thể xây dựng kế hoạch quán triệt và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phù hợp với đơn vị, tổ chức mình. Các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường tại các cuộc họp chi bộ, tăng cường công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo viết bản cam kết hằng năm, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Mặt khác, Bình Đông là một trong các xã trọng tâm trong khu kinh tế Dung Quất, những năm gần đây nhiều dự án lớn được triển khai trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã, nhiều nhà máy hoạt động, tạo việc làm cho lao động, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, Bình Đông cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: Tình trạng môi trường bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các Nhà máy, Công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn xã đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, tình trạng tranh chấp đất đai còn nhiều, quản lý công dân tạm trú và các vấn đề trật tự an toàn xã hội gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn, bất lợi trên đã làm nảy sinh nhiều sự việc bức xúc của Nhân dân, nhất là việc thực hiện một số dự án trên địa bàn xã.

Xác định rõ tầm quan trọng trong việc tạo đồng thuận trong nhân dân và vai trò của công tác tuyên truyền đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch phản động không ngừng chống phá và trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử,... thì việc tuyên truyền Nhân dân đồng thuận là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đảng ủy xã Bình Đông đã rất quan tâm, coi trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả: ngay từ đầu năm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch theo tháng, quý, các hướng dẫn,... Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, mở rộng các cộng tác viên dư luận xã hội tích cực, kịp thời nắm bắt dư luận

báo cáo về Đảng ủy; Ban hành quy chế hoạt động, rà soát, bổ sung nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động.

Căn cứ định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tình hình thực tế của địa phương, hằng quý, Đảng ủy đã chỉ đạo và định hướng các nội dung cần tuyên truyền. Chỉ đạo việc nắm dư luận xã hội đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn. Duy trì hội nghị giao ban mỗi quý một lần với các nội dung được dư luận nhân dân quan tâm như: công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là về đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư ở các dự án luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo tổ chức được 12 hội nghị học tập, thông tin định hướng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, với sự tham gia của hơn 120 lượt cán bộ nòng cốt, cốt cán tham dự góp phần trang bị kỹ năng, giữ được bản lĩnh chính trị trước mọi thử thách; Chia sẻ trên 150 tài khoản mạng xã hội có yếu tố truyền đạt thông tin trái chiều, gây hoang mang dư luận, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương trong cán bộ công chức. Chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung nắm bắt thông tin và tuyên truyền vận động nhân dân cản trở ở vùng dự án của Hòa Phát (51ha, đường ống nước thô, tuyến điện, tuyến nước sạch, hồ Tân Hòa) và việc thi công nổ mìn gây khói, bụi, tiếng ồn, hư hỏng nhà dân, ô nhiễm môi trường và ngập nước với 38 đợt, được nhân dân đồng tình cao. Đặc biệt, là vào ngày 12/3/2024 vừa qua có một số nhóm hộ (4 hộ) thường xuyên ra cản trở, không cho Cty Hòa Phát san dọn mặt bằng thi công Đường nước thô – Máng cáp điện – Đường thoát nước, trên phần diện tích của các hộ dân khác đồng thuận tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở, nắm bắt thông tin, Đảng ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng TN-MT huyện đến tại hiện trường dựng liều, để mời trực tiếp các hộ dân tuyên truyền, giải thích, vận động ...và đến nay 4 hộ trên đã đồng thuận và cũng tạm ứng nhận tiền bồi thường, nhận tạm tái định cư.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền tạo đồng thuận ở xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Nhiều vấn đề bức xúc của Nhân dân, nhưng chưa được phản ánh kịp thời. Thông tin còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trên địa bàn, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Bình Đông có một số giải pháp xin chia sẻ như sau:

Một là, - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận trong sạch vững mạnh, gần dân, phục vụ Nhân dân.

Hai là, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thôn đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội: Về công tác tuyên truyền phải gắn liền với công tác tư tưởng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong Đảng bộ, và chính quyền, MTTQ, đoàn thể về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải tạo đồng thuận trong Nhân dân; cấp ủy chi bộ phải chỉ đạo, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư

tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã và các cá nhân có liên quan: Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; là đầu mối quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ công tác viên; chú trọng việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo nắm bắt, cung cấp thông tin; giải đáp, định hướng dư luận xã hội; nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện để xử lý, đặc biệt quan tâm đến những bức xúc, nổi cộm mới phát sinh trên địa bàn.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền tạo đồng thuận; Công tác tuyên truyền luôn bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về từng địa bàn dân cư, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, CT UBND xã. Chủ động dự báo trước những xu hướng, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách, giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Nắm bắt dư luận xã hội để tuyên truyền phải thường xuyên, nề nếp thông qua hội nghị giao ban định kỳ.

Năm là, xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền viên và đội ngũ công tác viên dư luận xã hội: Kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên truyền là những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đặc biệt chú trọng cán bộ có trách nhiệm và khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội.

Sáu là, Thường xuyên tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị, thì mới tạo được sự đồng thuận trong xã hội

### **Kiến nghị, đề xuất**

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh công tác kiểm kê, áp giá, chi trả, bồi thường, bố trí tái định cư cho Nhân dân tại Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2 (51ha), vì số hộ dân còn ở tại khu vực này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày bởi khói bụi, tiếng ồn,...do công trường đang thi công. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân phù hợp với thực tế cuộc sống, không để kẻ xấu không lợi dụng kích động tạo điểm nóng làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đại phương.

Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc! chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

**BÁO CÁO THAM LUẬN**  
**ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH HÒA TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT**  
**03 NĂM VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,**  
**PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2023**

*Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa hội nghị!*

Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, trước tiên thay mặt cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa tôi xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Qua nghe báo cáo sơ kết 3 năm Kết luận 01-KL/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa trình bày trước hội nghị tôi nhất trí cao với dự thảo báo cáo.

Bình Hoà là một xã nằm cách trung tâm huyện Bình Sơn khoảng 9km, phía Đông giáp xã Bình Hải, phía Tây giáp xã Bình Phước, phía Nam giáp xã Bình Tân Phú và Bình Thanh, phía Bắc giáp xã Bình Trị.

Tổng diện tích tự nhiên 2.161,48 ha, dân số trên địa bàn là 2079 hộ, với 6950 nhân khẩu. Nhân dân xã Bình Hoà vốn có truyền thống cách mạng, kiên cường trong chiến đấu, can củ chịu khó trong lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư đã được trải qua 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Xã Bình Hoà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 1996.

**Về Cơ cấu tổ chức:** Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 32 vị ủy viên, Ban thường trực có 03 vị, 01 Chủ tịch là cán bộ chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch là cán bộ không chuyên trách, 01 ủy viên thường trực kiêm nhiệm, có 05 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

**Chức năng, nhiệm vụ:** Tập hợp, xây dựng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

*Kính thư quý vị đại biểu! Thưa hội nghị!*

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở Kết luận số 01 và các văn bản chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn và Đảng ủy xã Bình Hòa. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, triển khai đăng ký mô hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả sau:

Xác định việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tham mưu đề xuất cho



Ban thường vụ Đảng uỷ triển khai đồng loạt trên tất cả các khu dân cư vận động Nhân dân hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, các cuộc vận động.

Qua 03 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa đã triển khai vận động Nhân dân: đóng góp 2.450 triệu đồng, 951 ngày công bê tông hóa 9.989m đường giao thông nông thôn, hiến 2078 m đất, đóng góp 1.632 ngày công ra quân tu sửa đường thôn, xóm, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

Chủ trì tổ chức ra mắt khu dân cư văn minh trong lễ tang và báo hiệu đến nay 100% hộ gia đình đăng ký tham gia và thực hiện tốt, ra mắt 01 khu dân cư điển hình thực hiện mô hình về An toàn giao thông, vận động nhân rộng mô hình thấp sáng đường quê trên các trục đường chính các khu dân cư.

Từ tháng 12/2022 tổ chức ra mắt mô hình “**Ly cà phê 1000 đồng**” tại quán Cà phê Mơ – thuộc thôn 5 xã Bình Hòa. Quán đã tiết kiệm mỗi ly cà phê và mỗi ly nước pha chế là 1.000 đồng, đã nhận và giúp đỡ cho 01 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập mỗi tháng đi học 500.000 đồng.

Ra mắt Mô hình “**Kết nối tình quê**”, đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập khá trở lên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Hòa mỗi tháng đi học 500.000 đồng, vận động giúp đỡ cho 3 trường hợp khó khăn đột xuất với tổng số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ 8 chiếc giường y tế đa năng cho Trạm y tế xã và 5 hộ gia đình đau ốm đi lại khó khăn với tổng trị giá 80 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện từ khi mô hình ra mắt đến nay là 175.000.000 đồng, hiện mô hình đang phát huy hiệu quả tạo động lực để các em phấn đấu học tập tốt hơn.

Chỉ đạo, định hướng các Ban công tác Mặt trận thôn ra mắt mô hình “**Đường cò Tổ quốc**”, mô hình “**Thùng bom xe từ thiện**” Mô hình “**Cùng em đến trường**” ...

Kết nối với nhóm “**Bình Hòa yêu thương**” là những người con đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hàng năm nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đều hướng về quê hương. Trong 03 năm qua đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã với 325 suất quà, tổng trị giá 163.000.000 đồng.

Công tác kêu gọi vận động làm nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho các gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên quan tâm, đã kêu gọi các công ty, doanh nghiệp và vận động Nhân dân toàn xã được trên 500.000.000 đồng. Từ nguồn quỹ trên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức hỗ trợ sửa chữa và xây mới cho 09 nhà đại đoàn kết, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, hỗ trợ đột xuất cho 20 trường hợp. Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm Ban thường trực kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã tổng cộng 1350 suất quà Tết với tổng trị giá 700 triệu đồng.

**Kính thưa quý vị đại biểu!**

## **Thưa hội nghị!**

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa có những thuận lợi nhất định đó là nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã xã Bình Hòa, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền đại phương, phối hợp đồng bộ của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện, đặt biệt là được sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân trong toàn xã.

Để thời gian tới thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tốt hơn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa đưa ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

**Một là:** Cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sát với thực tế của từng địa phương, chỉ đạo kịp thời việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở khu dân cư, phát huy tốt đội ngũ nông cốt, cốt cán trong các phong trào.

**Hai là:** Cần xác định rõ mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài của cuộc vận động, cần làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên và Nhân dân thấm nhuần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề. Cần lấy những gương người tốt việc tốt ngay ở địa phương để tuyên truyền và nhân rộng.

**Ba là:** Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở địa phương là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính là phải biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương, tìm ra cách thức tuyên truyền có hiệu quả cao nhất, tạo ra được phong trào rộng khắp, bằng những hành động, việc làm, các mô hình cụ thể, thiết thực và có hiệu quả.

### **Kính thưa quý vị đại biểu.**

Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tích cực, chủ động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Bình Hòa nói riêng và huyện Bình Sơn nói chung trong thời gian đến sẽ đạt được những kết quả tốt hơn, toàn diện hơn.

Cuối cùng một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**BÁO CÁO THAM LUẬN CÁ NHÂN  
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TU TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH,  
GIAI ĐOẠN 2021 – 2023**

**Kính thưa quý vị đại biểu!**

**Thưa hội nghị!**

- Tôi tên: Đoàn Ngọc Trà

- Sinh năm: 1994                      Giới tính: Nam

- Quê quán: Thôn II - xã Bình Hòa – huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi.

- Trú quán: Thôn V - xã Bình Hòa – huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi.

- Nghề nghiệp hiện nay: Kinh doanh quán cà phê Mơ – xã Bình Hòa.

Được sự cho phép của chủ trì hội nghị, trước tiên tôi xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và thành đạt chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! Qua nghe báo cáo sơ kết 3 năm Kết luận 01-KL/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa trình bày trước hội nghị tôi nhất trí cao với dự thảo báo cáo.

**Kính thưa hội nghị**

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

Bản thân tôi là một thanh niên được sinh ra và lớn lên trong một đất nước Việt Nam hòa bình, ấm no, may mắn được hưởng sự giáo dục của nhà trường, của gia đình, của xã hội một cách có hệ thống từ thuở ấu thơ. Nên tôi đã sớm định hướng được con đường phải đi, cái đích phải tới, con người phải trưởng thành. Tôi nhận thức được rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn. Học tập tư tưởng, phong cách của Bác là cả quá trình lâu dài và mãi mãi. Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác và qua công tác vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa trong việc thực hiện các cuộc vận động, các mô hình, trong thời gian qua bản thân luôn vận động gia đình, người thân gương mẫu đi đầu đóng góp kinh phí cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức thăm hỏi động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Tích cực tham gia ủng hộ các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương, đặt biệt hơn với sự vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã bản thân đã tự nhận thức và tiết kiệm mỗi ly cà phê và mỗi ly nước pha chế được bán ra bản thân tự trích lại 1000 đồng/1 ly để ra mắt mô hình **“Ly cà phê 1000 đồng”** giúp đỡ em Hà Thị Khánh Như học sinh lớp 4C trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Hòa mỗi tháng đi học 500.000 đồng tạo động lực để em vươn lên trong học tập.

Để thời gian tới thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tốt hơn tôi xin phép trao đổi một số định hướng và kiến nghị như sau:

1/ Bản thân luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân để sửa mình, sống gần gũi với Nhân dân, luôn tạo điều kiện giúp đỡ tốt nhất khi Nhân dân cần. Có tinh thần trách nhiệm với Nhân dân, với bà con nơi cư trú.

2/ Tiếp tục phát huy tốt mô hình **“Ly cà phê 1000 đồng”** tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ em Hà Thị Khánh Như có điều kiện đến trường và sau này trở thành một công dân tốt cho xã hội và nhân rộng thêm mô hình mới khi điều kiện cho phép.

3/ Với tư cách là một cá nhân, một người thanh niên đang sống trong một đất nước Việt Nam hòa bình, tại hội nghị này tôi mong muốn các ngành, các cấp chỉ đạo triển khai vận động, với mong muốn của cá nhân mỗi quán ăn, mỗi quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Sơn hãy nhận và giúp đỡ ít nhất một em học sinh khó khăn vượt khó học tập, *“cho đi là còn mãi”*, tôi tin rằng trong tương lai các em khi nhận được giúp đỡ sẽ góp phần xây dựng huyện Bình Sơn giàu đẹp – văn minh – nghĩa tình.

Cuối cùng một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM BÁO CÁO**

**Đoàn Ngọc Trà**

## **BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ THÔN PHÚ LONG 1, XÃ BÌNH PHƯỚC**

**Tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”**

*Thưa các quý vị đại biểu, Thưa toàn thể Hội nghị!* Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

*Thưa toàn thể Hội nghị!*

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã nói chung và cán bộ hội viên phụ nữ thôn Phú Long 1 nói riêng.

Để thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” đây là một việc làm hết sức cần thiết vì đây là một tài sản vô cùng quý báu của Đảng ta, của dân tộc ta và cũng là một trong những cơ sở của các cấp hội. Để đạt được những mục tiêu của sáng kiến trong các cấp Hội trong thời gian đến. những năm qua, việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, được tổ chức phát động sâu rộng đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong toàn xã, với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng ủng hộ; các chuyên đề học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam và nâng cao năng lực sáng tạo, vị thế của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc.

Chi Hội Phú Long 1 nằm phía đông của xã, đời sống của nhân dân nói chung và Hội viên phụ nữ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa được phát triển đồng đều, nhất là các chị hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, đặc biệt trong sinh hoạt tổ, Hội cũng có một số hội viên chưa được tham gia sinh hoạt thường xuyên, chính vì như vậy việc xây dựng triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân cùng với các chị em hội viên phụ nữ ở chi hội đã không ngừng phấn đấu cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các mô hình như: “Hũ gạo tình thương tại nhà”; mô hình “con heo đất ruột vàng tại chi tổ” kết quả tiết kiệm được 87.300 quả giúp 36 lượt mẹ già, hội viên phụ nữ; mô hình “vàng công” giúp cho các Hội viên khó khăn, hoạn nạn ( như giúp cho chị Kính, chị Hoàng, chị Liên thôn Phú Long1, với 80 công) và vận động thăm đầu

được 92 lốc nước; mô hình nhận đỡ đầu thường xuyên cho hội viên nghèo, người neo đơn; Chương trình mẹ đỡ đầu, bản thân đã rà soát gửi Hội xã để tham mưu cơ quan cấp trên, kết quả đến nay có 5 cháu được các đơn vị nhận đỡ đầu.

Đặc biệt, nổi trội nhất là các mô hình như: Mô hình “ Hủ gạo tại máy xay xát”, đối với mô hình này bản thân chủ động làm việc với chủ máy xay xát để được đặt hủ gạo và thường xuyên triển khai đến các chị em hội viên phụ nữ trong trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, mỗi chị và người thân đi xay gạo bỏ một nắm gạo vào hủ gạo tình thương, kết quả có 320kg, giúp cho 12 mẹ già và hội viên khó khăn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; Mô hình “ Nồi cháo tình thương”, về mô hình này thì bản thân thường xuyên đi vận động tiền từ những mạnh thường quân và công từ các chị em trong chi tổ thực hiện nấu cháo 2 lần/tháng giúp đỡ cho các cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật đây cũng là việc làm thường xuyên; Mô hình “ Phụ nữ Bình Phước sưởi ấm tình thương” bản thân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt mô hình nhận đỡ đầu chăm sóc thường xuyên mẹ Nguyễn Thị Ngát là đối tượng neo đơn không nơi nương tựa. Hàng tuần, bản thân đến nhà mẹ tắm rửa, giặt giũ và dọn vệ sinh nhà cửa cho mẹ; Mô hình Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, từ khi phát động đến nay có 200 hội viên tham gia kết quả 122.000.000 đồng, giúp cho 24 chị mượn để làm ăn phát triển kinh tế gia đình. vận động hội viên phụ nữ tiết kiệm giúp cho con em của hội viên khó khăn 18 xuất quả để giúp cho các em tiếp bước đến trường.

Từ những mô hình trên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ hội viên phụ nữ trong Chi hội nói riêng và trong nhân dân trong thôn nói chung đồng tình hưởng ứng.

Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên việc xây dựng các mô hình, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng khu dân cư giúp cho hội viên phụ nữ cải thiện được cuộc sống, những việc làm bé nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa to lớn, việc làm này đã và đang lan tỏa rộng rãi trong cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn Chi hội, từ những mô hình trên chị em đã tự giác thực hiện và duy trì cho đến nay và hội viên tham gia vào hội ngày càng nhiều hơn.

Qua quá trình tổ chức thực hiện các mô hình nói trên bản thân rút ra được một số kinh nghiệm đó là:

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi tổ hội để lon toả ý nghĩa của các mô hình đến các chị em nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các mạnh thường quân và các chị em hội viên trong chi tổ hội.

- Bản thân muốn làm tốt phải có sự nhiệt tình với công việc, không nản chí khi gặp khó khăn.

- Bản thân phải nỗ lực phấn đấu trong công tác học tập, phải có sự chia sẻ, ủng hộ từ phía gia đình và đồng nghiệp, biết kết hợp hài hòa giữa công tác xã hội và công việc gia đình. Có sự khen thưởng kịp thời để khuyến khích động viên.

Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

## **HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ**

*Trung úy Võ Thị Thu Hiếu  
Cán bộ Công an huyện Bình Sơn*

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là một vĩ nhân của thời đại. Người đã hiến dâng cả cuộc đời, hy sinh không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản cao đẹp. Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân từng bước phát triển trở thành lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng và của nhân dân. Người đã để lại cho lực lượng Công an tài sản vô giá về công tác xây dựng lực lượng, cốt lõi trong đó là xây dựng Tư cách người công an cách mệnh. Những lời di huấn mang tầm vóc chiến lược, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, tình cảm bao la của Người dành cho lực lượng Công an đã trở thành những giá trị thiêng liêng, mãi trường tồn bất diệt, là “nền tảng tư tưởng” định hướng cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Toàn lực lượng Công an nhân dân đang đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an cách mạng Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ”. Đây là một việc làm rất thiết thực trong xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước hết, về xây dựng người Công an nhân dân có bản lĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy phải: “Gương mẫu trong lời nói, việc làm, thái độ, sao cho người ta thấy rõ mình là con người kháng chiến”; “Phải đi sâu, phải thiết thực, phải điều tra, không được chủ quan, tự túc, tự mãn. Gặp khó khăn, thất bại không được nản chí”, “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”... Người Công an nhân dân bản lĩnh là người Công an phải biết làm việc quên mình, phải dũng cảm chiến đấu chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng người Công an nhân dân nhân văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy người cán bộ Công an: “Phải triệt để sửa đổi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, hống hách; phải gây quan hệ thật tốt giữa công an và nhân dân”; “Không nên coi mình là giỏi mà phải luôn luôn học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để ngày càng tiến bộ”; “Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ”... Quán triệt lời dạy của Bác, xây dựng phong cách người Công an nhân dân nhân văn là phải biết tôn trọng nhân cách con người, phải biết cảm hóa, khoan dung, độ lượng, đối với nhân dân phải có thái độ kính trọng, lễ phép; cần phải nêu cao tinh thần phục vụ, có thái độ chuẩn mực, lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân. Đối với những người lầm đường, lạc lối phải biết dùng chính sách cảm hóa, khoan dung, hết sức nhân văn.

Xây dựng người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và vì nhân dân phục vụ; coi đây là yếu tố quyết định, cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn yêu cầu Công an nhân dân phải gần dân, sát dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Hơn thế, Công an nhân dân phải nhận thức rõ sức mạnh và vai trò của nhân dân đối với công tác công an, phải làm sao cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cũng là nhiệm vụ của toàn dân. Người đã chỉ rõ: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”... Với sự quan tâm, chăm lo của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước, Công an nhân dân Việt Nam thực sự là Công an của nhân dân, luôn được nhân dân đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ.

Huân thi lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể và sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an huyện Bình Sơn nói riêng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; vững vàng về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, sáng về đạo đức, nắm chắc về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ và đã có những chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt quan trọng trong giữ vững tình hình ANTT tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.

Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ”; lan toả nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ quên những ngày tháng lịch sử trong phòng, chống dịch Covid-19, cùng với lực lượng y tế, lực lượng Công an huyện đã tiên phong, xung kích, đi đầu với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên vốn có cho Nhân dân; hay chiến dịch ngày đêm cấp CCCD cho người dân với phương châm “Làm hết việc, không hết giờ”. Dù bất cứ ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, người cán bộ chiến sĩ Công an luôn phát huy quyền làm chủ của người dân; tôn trọng và phát huy quyền và lợi ích chính đáng của công dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không phiền hà sách nhiễu nhân dân; có thái độ đúng đắn, kính trọng, lễ phép với nhân dân...

Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hết sức nặng nề, để hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình



hình mới”, lực lượng Công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, xác định xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an nhân dân cần ra sức phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hai là, thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương; cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải lấy Sáu điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức của Người để tự “tự soi” “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân. Phải luôn kiên định, vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Ba là, nhận thức đầy đủ quan điểm quan trọng về công tác dân vận trong Công an nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân; dựa vào dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân, coi đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, bền vững để xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lợi ích hàng ngày của nhân dân. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc thuận lợi cho nhân dân, qua đó làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý mến, giúp đỡ lực lượng Công an.

Bốn là, tăng cường tiến hành công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích nhưng thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.